

**แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การขับเคลื่อนการบริหารงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล				
เป้าประสงค์ : เพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการบริหารงานไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างมีธรรมาภิบาล				
โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด		
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จัดฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมการสร้างค่านิยมองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลุกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่ทนต่อการทุจริต	จำนวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมการสร้างค่านิยมองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลุกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่ทนต่อการทุจริต	2 กิจกรรม	2 กิจกรรม	2 กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม ปลุกฝัง ปลุกจิตสำนึก และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	จำนวนการจัดกิจกรรม เสริม ปลุกฝัง ปลุกจิตสำนึก และเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินการขององค์กรและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร				
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีความเชื่อมั่นและนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์				
โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด		
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
การเปิดเผยข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	การเปิดเผยข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน	ปีละ 1 ครั้ง	ปีละ 1 ครั้ง	ปีละ 1 ครั้ง
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2 โครงการ	2 โครงการ	2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ				
เป้าประสงค์ : พัฒนาการปฏิบัติงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีธรรมาภิบาล				
โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด		
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ส่งเสริมการจัดทำคู่มือ กระบวนการปฏิบัติงานมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวนคู่มือ กระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุง	3 กระบวนการ	3 กระบวนการ	3 กระบวนการ
ส่งเสริมกิจกรรมการทำงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตจากกลุ่มคณะทำงานและแสวงหาเครือข่ายอื่นๆ เช่น การเข้าร่วมเครือข่ายการต่อต้านทุจริตในระดับกระทรวง	จำนวนของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจากกลุ่ม เครือข่าย หรือคณะทำงาน	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม
แต่งตั้งกลุ่มเครือข่าย หรือคณะทำงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันปราบปรามการทุจริต	จำนวนกลุ่ม เครือข่าย หรือคณะทำงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันปราบปรามการทุจริต	1 กลุ่ม	1 กลุ่ม	1 กลุ่ม
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกำหนดแผนงาน/ โครงการ	จำนวนการจัดกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกำหนดแผนงาน/ โครงการ	ปีละ 1 ครั้ง	ปีละ 1 ครั้ง	ปีละ 1 ครั้ง
การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร การเผยแพร่ค่านิยมองค์กร ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร	กิจกรรมค่านิยมองค์กร	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายและอาสาสมัครด้านทุจริตกับหน่วยงาน	กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม

เห็นชอบและอนุมัติ


(นายสุพจน์ เอี่ยมสุทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล